



ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา

เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

ด้วยเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ อุดรธานีกำหนด ราคาากลางในการก่อสร้าง
ครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลศรีพนาเชื่อถือ (กรณีผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคล,
สำเนาใบเสร็จรับเงิน, ใบสติกหลังตราสาร (อ.ส.๔) และสำเนาสัญญาจ้างพร้อมทั้งบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง
โดยละเอียดซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวกันซึ่งเป็น
คู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. ผลงานตามข้อ ๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างที่มีงานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำชนิดบ่อแห้ง หรือ
ถังตกตะกอน หรือถังกรองน้ำ หรือถังน้ำใส หรือท่อถังสูง ที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่อสร้างวาง
ท่อประปา เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน รับผิดชอบงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ พร้อมจัดทำ
หนังสือรับรองเป็นวิศวกรแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง และจะต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่
ก่อสร้างขณะดำเนินการก่อสร้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา โดยให้ไปพบเจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ที่ไม่มารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลศรีพนาจะถือว่ารับทราบปัญหาและอุปสรรคตลอดจนรับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) จะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลศรีพนา ไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น ๒ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูล ในราคาชุดละ ๘,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดย

ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น ๒ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในเวลาราชการ

และระหว่างวันที่ ๓ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ www.sriphanacity.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คือ www.gprocurement.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ - ๔๘๙๒๕๘ ต่อ ๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ “ในการลงนามในสัญญา จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลศรีพนาได้ทำสัญญากู้เงินกับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เท่านั้น” หากไม่สามารถทำสัญญากู้เงินดังกล่าวได้เทศบาลขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการประกาศในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นาย นัสวี ธิวะโต)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา